

วันที่ 6 กันยายน 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีการนำส่งเงินรายได้ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ และ
กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)**

อ้างอิง หนังสือที่ TRUE-SEC 022/2561 ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2561

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีการนำส่งเงินรายได้ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ และ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ดังต่อไปนี้

1. ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ได้มีมติเรียกให้บริษัท ทู มูฟ จำกัด (“ทูมูฟ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต้องนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 จำนวน 3,381.95 ล้านบาท นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ทูมูฟไม่เห็นด้วยกับมติของ กสทช. ดังกล่าว และ ทูมูฟอยู่ระหว่างรอรหัสหนังสือแจ้งมติอย่างเป็นทางการจาก กสทช. จึงจะสามารถพิจารณารายละเอียดเพื่อประกอบการดำเนินการได้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

2. ตามที่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ระบุว่าบริษัทฯ ละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการทำงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี 2560 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าที่สำคัญว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทฯ ชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่ทีโอที (1) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2544 ถึงสิงหาคม 2558 เป็นจำนวน 59,120.65 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจำนวน 16,978.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 ต่อปี จากต้นเงิน 59,120.65 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และ (2) ให้ชำระเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงธันวาคม 2560 จำนวน 17,076.92 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจำนวน 1,298.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 ต่อปี จากต้นเงิน 17,076.92 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว ไม่เห็นพ้องกับ คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ประกอบกับคำชี้ขาดดังกล่าวถูกชี้ขาดโดยคะแนนเสียงข้างมาก โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยจะยื่น คำร้องต่อศาลที่มีอำนาจภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย (ปกติคือ 90 วัน) ในขณะนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษา คำชี้ขาดร่วมกับฝ่ายกฎหมาย และยังรอความเห็นจากอนุญาโตตุลาการฝ่ายข้างน้อยซึ่งยังไม่ได้รับจากสถาบัน อนุญาโตตุลาการ หลังจากศาลชี้ขาดแล้วก็อาจมีการอุทธรณ์กันต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อมีความคืบหน้า ที่สำคัญเกี่ยวกับคดีนี้เป็นประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

3. ในส่วนของผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการในการจ่ายภาระผูกพันทางการเงินต่างๆ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ มิได้เห็นพ้องกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป บริษัทฯ จึงคาดว่าผลคำชี้ขาดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

4. ในด้านผลกระทบต่อเกี่ยวกับการตั้งสำรองในงบการเงินนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะไม่มีผลกระทบต่อ การตั้งสำรองในงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)